

Đáp ứng nhu cầu nước sạch trong mùa nắng nóng

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch cho người dân trong mùa nắng nóng, các nhà máy, trạm cấp nước trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch bảo đảm cấp nước ổn định, đủ số lượng và chất lượng theo quy định.



Người dân huyện Đông Hưng sử dụng nước sạch sinh hoạt.

Những ngày gần đây, trên địa bàn tỉnh xuất hiện đợt nắng nóng kéo dài với nhiệt độ từ 35 - 37 độ C. Thời tiết

nắng nóng khiến nhu cầu dùng nước sạch của người dân tăng lên. Ông Nguyễn Đình Chung, xã Đông Á (Đông Hưng) cho

biết: Nhà tôi có 4 người, trung bình một tháng dùng từ 10 - 15m³ nước do nhà máy nước sạch Đông Huy cung cấp. Tuy nhiên, vào

tháng hè nắng nóng thì nhu cầu dùng nước sạch sinh hoạt của gia đình tôi tăng từ 20 - 30% so với các tháng khác. Không chỉ có nhà tôi mà hầu hết các hộ dân khác tại địa phương cũng có nhu cầu sử dụng nước sạch nhiều hơn trong những ngày nắng nóng.

Với công suất thiết kế 6.500m³/ngày đêm, nhà máy nước sạch Đông Huy (Công ty TNHH 27 - 7) hiện đang cung cấp nước sạch sinh hoạt cho 10.000 hộ dân của 6 xã huyện Đông Hưng gồm: Đông Á, Đông Phong, Đông Huy, Đông Lĩnh, Đông Tân, Đông Kinh. Ông Lưu Văn Bình, Phó Giám đốc Công ty TNHH 27 - 7 cho biết: Trung bình một tháng nhà máy sản xuất từ 40.000 - 50.000m³ nước cung cấp cho người dân trong vùng dự án. Nhưng vào các tháng mùa hè nắng nóng do nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân tăng cao nên sản lượng nước sạch của nhà máy tăng từ 10 - 15%. Tuy nhiên, điều này không gây ra áp lực với việc vận hành của nhà máy. Vì thực tế với tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch của nhà máy hiện đạt gần 80% thì chúng tôi mới vận hành được từ 40 - 50% công suất. Để bảo đảm chất lượng nước sạch

“ Để bảo đảm chất lượng nước, đặc biệt trong thời điểm mùa hè nắng nóng khi nhu cầu sử dụng nước sạch sinh hoạt của người dân tăng cao, tiểu ban quản lý chất lượng nước sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát công tác nội kiểm, ngoại kiểm chất lượng nước ở các nhà máy, trạm cấp nước trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, hỗ trợ các nhà máy, trạm cấp nước sạch tập huấn chuyên môn và hướng dẫn thực hiện việc nội kiểm và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định về công tác quản lý chất lượng nước sạch...”

(Ông Bùi Văn Tính, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh)

trong mùa hè này, nhà máy đã tổ chức kiểm tra toàn bộ hệ thống trạm bơm và hệ thống xử lý nước để bảo đảm vận hành ổn định. Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng nước, trong đó hàng ngày thực hiện tốt công tác nội kiểm xét nghiệm các chỉ tiêu như độ đục, pH, clo dư... trong nước. Đồng thời, định kỳ phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh lấy mẫu xét nghiệm kiểm tra theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

Cùng với nhà máy nước sạch Đông Huy, hiện nay, các nhà máy, trạm cấp nước trên địa bàn tỉnh đều thực hiện xây dựng phòng nội kiểm và đầu tư trang bị

máy móc, thiết bị thực hiện xét nghiệm từ 3 - 12 chỉ tiêu chất lượng nước. Bên cạnh sự chủ động của các nhà máy, trạm cấp nước trong công tác bảo đảm chất lượng nước sạch sinh hoạt, thời gian qua, các ngành chức năng của tỉnh, trong đó có tiểu ban quản lý chất lượng nước (Ban Chỉ đạo việc triển khai thực hiện dự án đầu tư các công trình cấp nước sạch nông thôn tỉnh) đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ngoại kiểm chất lượng nước sạch tại các nhà máy, trạm cấp nước trên địa bàn tỉnh.

TRẦN TUẤN

► Chưa đề xuất đánh thuế lãi tiền gửi tiết kiệm

(vtv.vn) Theo nhận định của Bộ Tài chính, dự luật chưa đồng tình với đề xuất đánh thuế thu nhập cá nhân với lãi tiền gửi tiết kiệm.

Tổng cục Thuế cho biết, hiện nay đang có một số ý kiến đề xuất đánh thuế thu nhập cá nhân với lãi tiền gửi tiết kiệm. Tuy nhiên, cơ quan này vẫn đang trong giai đoạn thẩm dò dự luật vì nhiều ý kiến chưa đồng tình với đề xuất này.

Để bảo vệ cho đề xuất đánh thuế đối với lãi tiền gửi tiết kiệm, nhiều người cho rằng đây là cách để tăng thu ngân sách, đồng thời bảo đảm công bằng với thu nhập từ đầu tư vốn vào các doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo nhận định của Bộ Tài chính, dự luật chưa đồng tình với đề xuất này. Việc không đánh thuế thu nhập cá nhân với lãi tiền gửi tiết kiệm được cho là nhằm khuyến khích cá nhân không có nhu cầu đầu tư trực tiếp vào sản xuất, kinh doanh gửi tiền tiết kiệm qua ngân hàng - kênh huy động vốn quan trọng của nền kinh tế.

Đây cũng là chính sách phúc lợi đối với các đối tượng không có khả năng lao động, có nguồn tiền nhàn rỗi gửi vào ngân hàng để tích lũy. Do đó, việc đánh thuế thu nhập cá nhân với khoản lãi của tiền gửi tiết kiệm là không hợp lý ở thời điểm hiện tại.



► Hiệu quả từ thiết bị đếm tôm giống

(vtv.vn) Thiết bị đếm tôm giống đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, tháo gỡ những khó khăn trong việc mua, bán tôm giống, sản xuất tôm.

Mỗi ngày, một doanh nghiệp cung cấp cho người nuôi hàng chục triệu con tôm giống, để đếm được lượng tôm giống như vậy cần rất nhiều lao động, thời gian kéo dài, độ chính xác không cao. Bằng công nghệ khoa học tiên tiến, chỉ cần một người điều khiển, máy này có thể đếm 1.000 con giống/phút. Việc đếm chính xác số lượng tôm giống như vậy bảo đảm quyền lợi cho người bán, người mua, vừa giúp người nuôi chủ động cần đủ lượng ương, thức ăn phù hợp với mật độ thả nuôi. Từ hiệu quả này, những người nuôi tôm giống cảm thấy an tâm hơn. Việc chuyển từ đồng đếm truyền thống sang công nghệ cao cho thấy những đột phá của ngành tôm nước ta. Đây là bước tiến quan trọng, thể hiện sự chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững của ngành hàng mang lại giá trị hàng tỷ USD này.

Trong ngành nuôi tôm, việc đếm số lượng tôm giống rất quan trọng vì thiếu hay thừa con giống cũng sẽ gây thiệt hại kinh tế cho người bán lẫn người mua, cũng như ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất sau này. Tuy nhiên, do kích thước tôm giống quá nhỏ nên lâu nay việc đồng đếm chưa thể chính xác như ý muốn.



MẠNH THẮNG

TIỀN HẢI

Bảo đảm an toàn mùa mưa bão

Nhằm bảo đảm an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động trên biển trong mùa mưa bão, huyện Tiền Hải đã tích cực tuyên truyền, triển khai các biện pháp thiết thực đối với hoạt động khai thác thủy hải sản.

Ông Bùi Đức Cường,

thôn Quang Thịnh, xã Nam Thịnh cho biết: Sau chuyến đi biển dài ngày, tôi đã mua sắm thêm một số trang thiết bị an toàn trên tàu, trong đó có bình cứu hỏa, phao cứu sinh... Đối với các tàu đánh bắt xa bờ, công suất trên 90CV, ngư dân chúng tôi thường sử

dụng máy thông tin liên lạc tầm xa, công suất từ 100 - 250W, đây là loại máy thu phát hiện đại, bảo đảm thông tin xuyên suốt trong mọi điều kiện thời tiết. Còn ông Trần Đức Quân, xã Nam Trung chia sẻ: Ngay từ đầu mùa mưa bão năm nay, các chủ phương tiện

khai thác thủy hải sản đã được ngành chuyên môn tuyên truyền những văn bản quy phạm pháp luật về công tác phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn trên biển nhằm giúp ngư dân và chủ tàu hiểu rõ lợi ích, tầm quan trọng của công tác phòng, chống lụt, bão và các quy định về tìm kiếm cứu nạn trên biển, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại khi có bão đổ bộ.

Là huyện ven biển, Tiền Hải hiện có 608 phương tiện đánh bắt thủy hải sản, trong đó có gần 30 tàu đánh bắt xa bờ. Những năm gần đây, đội tàu đánh bắt thủy hải sản xa bờ ngày càng tăng, giảm dần đội tàu khai thác gần bờ, trang thiết bị khai thác, thiết bị an toàn cho tàu càng được chú trọng. Các tàu trên 90CV đồng mới, cải hoán đều thiết kế theo đúng quy định, trang thiết bị trên tàu được ngư dân chú trọng đầu tư nâng cấp bảo đảm an toàn khi khai thác biển dài ngày như phao cứu

sinh, trang bị đèn tín hiệu, máy thông tin liên lạc tầm xa như IC77, IC707, VX-1700... đáp ứng yêu cầu kỹ thuật ngành quản lý chuyên môn đề ra. Để bảo đảm an toàn tàu thuyền trong mùa mưa bão, huyện đã tích cực tuyên truyền ngư dân nắm chắc tình hình dự báo thời tiết hàng ngày, kịp thời thông tin cảnh báo sớm cho ngư dân đang hoạt động trên biển khi thời tiết xấu để kịp thời phòng tránh. Kiểm tra, rà soát và cũng cố hệ thống cảnh báo thiên tai, cảnh báo an toàn hàng hải, bảo đảm hoạt động của ngư dân nhất là khu vực khai thác xa bờ. Nắm chắc số lượng, thường xuyên cập nhật thông tin vùng hoạt động của các tàu thuyền trên địa bàn để kịp thời ứng cứu khi có sự cố xảy ra; kiên quyết không cho các phương tiện xuất bến khi chưa đầy đủ các trang thiết bị an toàn hàng hải theo quy định. Tăng cường phối hợp với ngành chuyên môn kiểm tra, kiểm soát 100% tàu cá, cấp giấy phép khai thác thủy sản chặt chẽ, đúng quy định. Thông báo tấn số liên lạc và hướng dẫn phương pháp neo đậu tàu thuyền bảo đảm an toàn cho người và phương

tiện trên biển. Nắm bắt tình hình khai thác hải sản của ngư dân trên các vùng biển theo mùa vụ, nghề nghiệp, ngư trường, thời gian bám biển để kịp thời hỗ trợ ngư dân yên tâm sản xuất, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Khuyến cáo ngư dân khi có sự cố về an toàn, an ninh phải khẩn trương tổ chức lực lượng tại chỗ giúp cho các lực lượng ứng cứu. Khi có tin báo bão, ngư dân phải xác định ngay vị trí của tàu so với vùng nguy hiểm mà bão có thể gây ra, theo dõi thường xuyên hướng đi chuyển, tốc độ di chuyển của bão để quyết định hướng tàu sẽ thoát ra khỏi vùng nguy hiểm về nơi trú ẩn an toàn gần nhất. Phải giữ liên lạc thường xuyên với các đài trực canh ở bờ. Đồng thời, triển khai bố trí, sắp xếp tàu cá neo đậu tại khu tránh, trú bão theo quy định. Hướng dẫn các quy tắc an toàn về cứu sinh, các kỹ năng, kiến thức về phòng, chống cháy, nổ tàu thuyền cho ngư dân, nhất là các trang bị, dụng cụ và cách chữa cháy trên tàu khi đánh bắt trên biển cũng như khi neo đậu ở bến cá.



Các chủ phương tiện trang bị thiết bị hàng hải bảo đảm an toàn cho tàu thuyền trong mùa mưa bão.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tuyến đường ĐT.455 hướng tới lợi ích của người dân

Triển khai thi công từ tháng 10/2017, đến nay, tuyến đường ĐT.455 (đường 216 cũ) đoạn từ nút giao đường Thái Bình - Hà Nam đến xã Quỳnh Nguyên (Quỳnh Phụ) đã đạt trên 70% khối lượng công trình. Tuy nhiên, hiện nay việc triển khai thi công đang gặp rất nhiều khó khăn do một số hộ dân xã Bắc Sơn (Hưng Hà) chưa đồng ý bàn giao mặt bằng cho nhà thầu. Việc chậm bàn giao mặt bằng không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ của dự án mà còn gây khó khăn cho người tham gia giao thông do tuyến đường này đã xuống cấp nghiêm trọng.

Đại diện nhà thầu, ông Lê Hồng Thái, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Đông Bắc cho biết: Sau

hơn 7 tháng tích cực triển khai thi công, đến nay đã hoàn thành trên 70% khối lượng công trình với các hạng mục chính như: thi công xong cầu Tè, thi công rãnh thoát nước hai bên đường được 2,6/3,1km, thi công nền, mặt đường, láng nhựa 2 lớp được 0,9/1,7km. Tổng giá trị xây lắp đạt gần 30 tỷ đồng. Hiện nay nhà thầu đang gặp khó khăn trong việc thi công đoạn qua địa phận xã Bắc Sơn do địa phương chưa bàn giao mặt bằng. Để bảo đảm tiến độ dự án, nhà thầu mong muốn địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để bàn giao cho nhà thầu. Khi đã có mặt bằng, nhà thầu cam kết sẽ huy động tối đa nhân lực, máy móc đến sức thi công, phấn đấu hoàn

thành trong tháng 10/2018 theo đúng hợp đồng.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Xuân Đôn, Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn cho biết: Tuyến đường ĐT.455 (đường 216 cũ) được xây dựng từ rất lâu, mặt đường nhỏ hẹp có bề rộng từ 3,2 - 5m, hiện đã xuống cấp rất nghiêm trọng. Ngoài ra, hai bên đường không có vỉa hè, gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Việc triển khai dự án cải tạo, nâng cấp đường ĐT.455 đã góp phần làm thay đổi diện mạo của xã Bắc Sơn. Đây là cơ hội để Bắc Sơn phát triển kinh tế - xã hội và sớm về đích nông thôn mới. Không chỉ xây dựng tuyến đường ĐT.455, dự án còn xây dựng đồng bộ hệ thống

thoát nước dọc tại các đoạn qua khu dân cư, xây dựng cống thoát nước ngang đường, xây dựng vỉa hè bằng gạch đoạn qua khu trung tâm xã... Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐT.455 đoạn từ nút giao đường Thái Bình - Hà Nam đến xã Quỳnh Nguyên (Quỳnh Phụ), qua địa phận xã Bắc Sơn có chiều dài khoảng 1,2km. Xác định được tầm quan trọng của dự án đối với địa phương, thời gian qua, UBND xã thường xuyên phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hưng Hà đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Đến nay, UBND xã đã phối hợp với Trung tâm bàn giao mặt bằng được 500m đoạn đi qua cánh đồng, giáp xã Quỳnh Nguyên. Tuy nhiên, trên

địa bàn xã vẫn còn 700m, khoảng 105 hộ chưa nhất trí với phương án bồi thường, hỗ trợ đã được UBND huyện phê duyệt do một số hộ có tài sản tự ý xây dựng nằm trên đất thủy lợi do UBND xã quản lý không đồng ý, không ký biên bản kiểm đếm; một số hộ đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đồng ý, không ký biên bản kiểm đếm. Các hộ dân trên cho rằng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng với lưu không đường theo quy định; một số hộ không nằm trong danh sách thu hồi do phần đất thuộc hành lang đường giao thông nhưng không cho đơn vị thi công triển khai thực hiện... Để bảo đảm tiến độ dự án, trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tuyên

truyền, vận động để người dân hiểu và đồng tình với phương án bồi thường, hỗ trợ đã được UBND huyện phê duyệt.

Dự án xây dựng tuyến đường ĐT.455 được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng chiều dài 1,7km, tổng mức đầu tư 56,3 tỷ đồng, trong đó chi

phí xây dựng khoảng 38 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng tạm tính khoảng 11 tỷ đồng, còn lại là chi phí dự phòng và chi phí khác. Nguồn vốn đầu tư từ vốn trung hạn ngân sách tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và các nguồn huy động hợp pháp khác. Khi tuyến đường hoàn thành và đi vào sử

dụng sẽ bảo đảm an toàn giao thông và nâng cao năng lực giao thông trên tuyến, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông của tỉnh theo quy hoạch.

PHẠM HƯNG



Việc chậm bàn giao mặt bằng không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ của dự án mà còn gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông.